



ไทยนิวส์
หนังสือพิมพ์รายวันภาพ-ข่าวสำหรับชนทุกชั้น

สตรีล้านนา

ทุกๆปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะคัดเลือกผู้รับการยกย่องเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ในปี 2561 รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คนใหม่ เคยได้รับรางวัลนี้มาแล้ว และปีนี้ ก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็น ผอ.ศูนย์บริการพยาบาลคนใหม่ ซึ่งชีวิตส่วนตัวของ “ผอ.ฉวีวรรณ” สมรสกับ นายทองหล่อ ธงชัย สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (พยาบาลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ระดับปริญญาโท Master of Art (Medical-Surgical Nursing) University of the Philippines ฟิลิปปินส์ ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ อดีตเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย (The Thailand Centre for Evidence Based Nursing and Midwifery) คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง (APN) สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สภาการพยาบาล ประธานชมรมพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตแห่ง

รศ.ฉวีวรรณ นักศึกษาก่อดีเด่น มธ.ป

ประเทศไทย คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นสูงแห่งประเทศไทย คณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สาขาการพยาบาล อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สภาการพยาบาล และอดีตอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาล ศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลที่เคยได้รับ เช่น รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระ ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระดับดีมาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2554 วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง (APN) สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ ประจำปี 2544 จากสภาการพยาบาล รางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษา

พยาบาล (อาจารย์) ประจำปี 2549 จากสภาการแพทย์ เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เนื่องในวันมหิดล) และ รางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดี ประจำปี 2561

ตลอดระยะเวลาของการทำงานในตำแหน่งฯ ท่านมีความรู้และความสามารถในการสอน

ปริญญาตรี และ บัณฑิตศึกษาในหลักสูตรปกติและด้านการวิจัยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และเป็น m มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติการปฏิบัติผู้ป่วยวิกฤตอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการการปฏิบัติและการสอนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาไปพร้อมๆ ความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง จนเป็นที่ประจักษ์ scholar อย่างแท้จริง ท่านสร้างผลงานที่โดดเด่นหลายสถาบัน และ สร้างชื่อเสียงให้กับคณะพยาบาลเชียงใหม่เป็นอย่างมาก

เป็นอาจารย์พยาบาลที่มีความรู้ความชำนาญการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตตลอดเวลา โดยเน้นการสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณร่วมกับการใช้หลักฐานเชิงปัญหาทางคลินิก นอกจากนี้ ท่านยังได้พัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของตนเองโดยการทำ APN อย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถจัดการเรียนการ



ไทยนิวส์

หนังสือพิมพ์รายวันภาพ-ข่าวสำหรับชนทุกชั้น.

ที่ 51 ฉบับที่ 179,141 ประจำวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ราคา 5 บาท

2549 จากสภาการพยาบาล รางวัลศิษย์
ภาพ (เนื่องในวันมหิดล) ประจำปี 2560
วิทยาลัยเชียงใหม่ ตีเตน สาขาวิชาการ
การทำงานในตำแหน่งอาจารย์ของ
สามารถในการสอนนักศึกษาทั้งระดับ

ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญ ท่าน
ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งชมรมพยาบาลผู้่วย
วิกฤตแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์พัฒนา
วิชาการระหว่างพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยวิกฤตทั่ว
ประเทศ

รณ ธงชัย

บ.ป. 61

ในหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ
วิจัย และเป็น multisite study ท่าน
ในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในกลุ่ม
บูรณาการการปฏิบัติร่วมกับการทำวิจัย
ศึกษาศาสตร์ไปพร้อมกัน ทำให้ท่านพัฒนา
งาน จนเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็น Clinical
่างผลงานที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับจาก
ให้กับคณะพยาบาลศาสตร์ มหา วิทยา

นอกจากนี้ได้จัดหลักสูตรอบรมเฉพาะ
ทางสาขาการพยาบาลผู้่วยวิกฤตให้กับ
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยวิกฤตมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน ทำให้ท่านได้
รับมอบหมายจากสภาการพยาบาลให้เป็นผู้จัด
ทำหลักสูตรอบรมวุฒิบัตรผู้มีความรู้ความ
ชำนาญเฉพาะทางการพยาบาล สาขาอายุร
ศาสตร์-ศัลยศาสตร์ แขนงการพยาบาลผู้่วย
วิกฤต รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาในโครงการพัฒนา
คุณภาพการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวทั้งใน
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ที่มีความรู้ความชำนาญอย่างสูงในสาขา
ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ท่านได้
อนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ
า โดยเน้นการสอนให้นักศึกษาสามารถ
การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการแก้
ท่านยังได้พัฒนาความสามารถในการ
องโดยการนำ APNs Faculty Practice
จัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะภาค

รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ ธงชัย
เป็นพยาบาลนักปฏิบัติ อาจารย์พยาบาล นัก
พัฒนาองค์ความรู้ และนักวิจัยที่มีผลงานเป็น
ที่ยอมรับในวิชาชีพพยาบาล จึงทำให้มั่นใจใน
คุณภาพ ตลอดจนประสิทธิภาพของท่านในการ
ดำรงตำแหน่งใหม่ที่ท้าทาย นั่นคือ ผู้อำนวยการ
การศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คนใหม่ เพราะ
งานที่ได้รับผิดชอบนั้นสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็น



ส่วนที่ช่วยผลักดันพยาบาลวิชาชีพไทยในก้าวไกลเปี่ยมศักยภาพสู่แนวหน้า
ระดับสากล.

มานพ วรรณวงศ์ เรียบเรียง

ข้อมูล งานประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ มช.

